



สิ้นเชื่อเข้มแข็ง

เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการแบบเรียบง่าย ๆ สโลว์พอเพียง จนชาวบ้านบางคนยังไม่รู้กับปฏิบัติการประชาวีรชนที่จัดโครงการสิ้นเชื่อเข้มแข็งมาเปิดตลาดเอาใจชาวบ้าน ทั้ง **สิ้นเชื่อแท้ก็เข้มแข็ง สิ้นเชื่อวินเข้มแข็งและสิ้นเชื่อแม่ค้าเข้มแข็ง** พอเปิดเสร็จเสียงถามไถ่ดังขึ้นแข็งแะเพราะคนสนใจเยอะแต่ข้อมูลที่มียังไม่ชัดเจน แถมบางคนก็ไม่แน่ใจว่าตนเองจะใช้สิทธิได้หรือไม่? และถ้าได้ จะต้องทำอะไรบ้าง? เป็นต้น

โดยเฉพาะกับ **ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ อ.ก.ส.** ซึ่งภาพคนทั่วไปมองว่าให้กู้เฉพาะกับชาวไร่ชาวนา เมื่อมารวมโครงการนี้จึงดูเหมือนเป็นน้องใหม่ หลายคนจึงตั้งคำถามว่าถ้าสนใจบริการดังกล่าวจะยื่นขอได้อย่างไร? ในเรื่องนี้ **คุณลักษณะ วรณานวัช ผู้จัดการ อ.ก.ส.** บอกว่าไม่ยากเลย โดยเฉพาะผู้ประกอบการอาชีพขับรถแท็กซี่ที่มีการรวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์แท้ก็ไม่ได้ต่ำกว่า 1 ปี สามารถยื่นขอใช้บริการสิ้นเชื่อเพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ต่อได้ทันที ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบด้วย หนังสือจดทะเบียนระเบียบของสหกรณ์ แผนธุรกิจที่จะใช้เงินกู้ งบการเงินย้อนหลัง 3 ปีและรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี โดย อ.ก.ส.จะคิดดอกเบี้ยกับสหกรณ์ไม่เกินอัตรา MLR+2 หรือประมาณร้อยละ 6.75 ต่อปีแบบลดต้นลดดอกเบี้ย และให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือนไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้สหกรณ์สามารถนำไปให้

สมาชิกเพื่อซื้อรถใหม่ เพื่อซ่อมแซมหรืออื่น ๆ ได้ไม่เกินรายละเอียด 800,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์กำหนดเอง แต่ต้องเป็นแบบลดต้นลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันพร้อมกับจัดให้มีสวัสดิการเรื่องการจัดทำประกันชีวิตและการประกันภัยรถยนต์แก่สมาชิกด้วย

ในกรณีไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์แต่มีแท็กซี่เป็นของตนเอง มีสัญญาเช่าหรือมีใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์สาธารณะและทำอาชีพนี้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก็สามารถยื่นขอกู้เพื่อนำไปซ่อมแซมรถหรือเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ไม่เกินรายละเอียด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี แบบลดต้นลดดอกเบี้ย โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนไม่เกิน 5 ปี ส่วนหลักประกันจะใช้การรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เพื่อรับรองรับผิดชอบอย่างถูกหน้าร่วมกัน

ส่วนสิ้นเชื่อวินเข้มแข็งและผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจะใช้หลักการเดียวกัน ทั้งเรื่องการประกันแบบรวมกลุ่ม วงเงินที่ให้กู้ยืมและการคิดอัตราดอกเบี้ย โดยจะต้องเตรียมเอกสารหลัก ๆ คือ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์และใบอนุญาตประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ส่วนแม่ค้าก็จะต้องมีใบอนุญาตค้าขายในเขตผ่อนผันตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้ง 3 ประเภทถ้าสนใจก็สามารถจับกลุ่มคนในอาชีพเดียวกันแล้วเดินมาติดต่อที่ อ.ก.ส. ได้ทันที โครงการนี้บางคนอาจจะมองว่าดอกเบี้ยแพง โดยคำนวณแบบง่าย ๆ จะอยู่ที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่งจริง ๆ แล้วน้อยกว่านั้นเพราะถ้าเราชำระต้นดอกเบี้ยก็จะลดลงเรื่อย ๆ ...เงินกู้ที่ใช้หลักประกันกลุ่มแบบนี้ถ้าเทียบกับเงินทุนนอกระบบ..นี่คือโอกาสและทางเลือกที่จะทำให้ผู้ประกอบการอาชีพอิสระเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมได้ง่ายขึ้น

● **พรพรม จักรกริชรัตน์** ●